

NGUYÊN TỬ LỰC KINH HOÀNG

SAGIANG

I.- HÌNH THÀNH NGUYÊN TỬ LỰC

Nguyên tử vô thời gian tính và vô không gian tính ngự trị trong các Hỗn nguyên khối trong Thiên nhiên vô bờ bến, vô thủy vô chung, triền miên mãi mãi, bất sinh, bất tử. Thiên nhiên chứa vựa toàn là những Hỗn nguyên khối không có chỉ thị định luật: Thành trụ hoại không, sinh tử luân hồi, cũng không có nghiệp quả thiện ác gì cả, chỉ do con người tự tôn xưng rồi gán cho Thiên nhiên, thật là sai trật nặng nề, vì Thiên nhiên có bao giờ hiện sinh để phân bua. Chính các nguyên tử trong Hỗn nguyên khối tạo ra ánh lửa tí teo qua thời gian dài kết hợp thành quang lực và tạo ra nhiệt lực cô đọng thành khối khổng lồ phát ra tiếng nổ tạo ra khối lửa Hư vô giới cấu tạo Thượng giới và Hạ giới, tạo ra Thái dương hệ tiến hành sanh hành tinh và tử hành tinh cùng các loại tử vật thể và sinh vật thể, cuối cùng tới như sinh tự tăng cường làm bá chủ vạn vật. Sự kiện này tạo ra các Vũ trụ có đường kính từ 100 tỷ quang niên đến 500 tỷ quang niên quây quần trong Thiên nhiên tới 7 Vũ trụ thay phiên nhau thành lập, trụ hình, hoại diệt, tan rã không còn hình thể, các nguyên tử phải gia nhập nhau trở lại Thiên nhiên thành ra Hỗn nguyên khối an dưỡng một thời gian rồi tái cấu trúc thành Vũ trụ mới. 7 Vũ trụ này cứ thay phiên nhau trong Thiên nhiên với không gian tính và thời gian tính từ 140 tỷ năm đến 280 tỷ năm do con người định lệ mà thôi.

Như thế, chúng ta nhận thức rõ ràng là mọi biến chuyển trong Thiên nhiên đều do nguyên tử đạo đạt, cấu tạo ra mọi vật thể và huỷ diệt để trở về nguyên thủy, với quyền lực hết sức kinh hoàng do con người đem chúng sử dụng khiến cho chúng trở thành kinh hoàng nhứt hiện nay trên địa cầu. Thần lực nguyên tử quá vĩ đại từ lúc tạo thành tiếng nổ kinh thiên cấu trúc Vũ trụ, cho đến quả bom nguyên tử, hoả tiễn nguyên tử kinh hoàng trong tương lai khiến con người sử dụng năng lực nguyên tử hãnh diện quyền lực bá chủ “Nhứt quốc công thành, vạn quốc tiêu” mà còn hại luôn cả chủ nhân ông nữa, thời kinh xin quý vị thượng đỉnh nên nghĩ lại việc tự huỷ diệt như loại, mà biến giải nguyên tử lực phụng sự hoà bình chế tác vật thể phục vụ như sinh, hơn là giết hết tha như vô tội vạ, với ý đồ bá quyền thiên hạ.

Nguyên tử quá bé nhỏ, phải qua hiển vi kính điện tử 100 triệu độ khuếch đại, mới thấy được, thế mà chính nó khi tập hợp lại tạo một năng lực vô tiền khoáng hậu kinh khủng, không có gì chống đối nó nổi. Bé nhỏ thế đó mà nó lại thành hình do 9 vi tử nữa, chính những vi tử này kích hoạt vĩ đại, chớ bản thân nguyên tử hiển dụ cấu tạo ra đủ mọi vật thể, sinh vật liên tục không ngừng nghỉ, hết phạm vi này sang phạm vi khác tùy theo từng trường hợp nó thực thi, nó bất sinh bất tử, vì cá nhân của nó quá bé nhỏ đâu có thể chất rườm rà gì mà sinh với tử. Tuy nhiên nó lại kết hợp tạo ra tử vật thể và sinh vật thể, các sanh vật thể mới có sinh tử, nhưng nó không chết, tái tục cấu tạo thiên hình vạn trạng vật thể tùy theo hoàn cảnh tạo hình. Thí dụ: Thân thể con người chết tan rã phân hoá trả về nguyên tử nằm trong đất để được rễ cây hút lên làm nhựa nguyên, tiến lên nhựa luyên tăng trưởng thân cây, đơm hoa kết quả làm thực phẩm nuôi dưỡng con người và thú cầm, như vậy nguyên tử cứ luân chuyển mãi và bất tử.

Đã bé tí teo thế mà thân thể nó có 9 vi tử, thế mới là đặc biệt hơn nữa chia là 3 phần: đầu, mình và tam chi. Đầu chúng là vi tử gốc: Vi tử đồng, vi tử sắt, vi tử dưỡng khí, vi tử khinh khí... Chính vi tử gốc này phân biệt các loại nguyên tử với ký hiệu riêng biệt (Do con người đặt để) cùng trọng lượng nguyên tử và hoá trị để kết hợp nhau tạo ra vật thể: Thí dụ: OH_2 . Cu_2 . Mình của nó có ngũ năng vi tử: 1.- Quang năng vi tử, 2.- Nhiệt năng vi tử, 3.- Từ năng vi tử, 4.- Điện năng vi tử, 5.- Điện từ năng vi tử. Chúng ta thấy ánh sáng toả ra khắp nơi do quang năng vi tử tạo hình, nhiệt lực do nhiệt năng... Các nhà bác học truy tầm ra được ngũ năng và chế tác thành công sử dụng đặc lực như sinh. Tam chi có nhiều nơi chỉ biết nhị nguyên, nhưng thật sự chúng chỉ là Âm vi tử, Dương vi tử và Trung hoà vi tử. Sở dĩ có nhị nguyên là do người xưa chưa biết nguyên tử chỉ gọi nó là Thái Cực. Tiếp theo Thái cực sanh lưỡng nghi hay nhị nguyên: Âm Dương. Lưỡng nghi sanh tứ tượng. Tứ tượng sanh tam tài. Tam tài sanh bát quái. Bát quái sanh vạn vật. Thuyết này trường tồn nhứt ở Á Đông, nhưng ngày nay đã bị lu mờ do khoa học. Họ còn lầm tưởng vẽ ra Thái cực đồ với quyền lực sanh biến huyền vi, thâu tóm cả càn khôn vũ trụ. Con người từ thuở mới cấu tạo hình thể đã siêu trường hoả thần vô địch trần gian, kịp đến khi khoa học phục hưng tạo được dòng điện tức nhiên tôn xưng lên vị thế chúa tể năng lực, nhưng khi truy tầm được nguyên tử lực lại một lần nữa tôn nghinh lên hàng siêu đẳng. Còn trong tương lai tiến hành lên Âm quang điện tử tuyến, có lẽ chiêm ngưỡng lên hàng độc nhứt vô nhị, nhưng khi bị đĩa bay trong chiến trận hành tinh sử dụng Dương quang điện tử tuyến dẹp Âm quang điện tử tuyến (Như con nít). Khiến Long hoa Giáo chủ phải tập trung 18 đạo sư thượng thặng truyền đạt Trung hoà quang điện tử tuyến hạ bộ Đĩa bay và vũ khí Dương quang điện tử tuyến. Tới chừng đó, con người mới té ngựa ra là có Trung hoà

quang điện tử tuyến đại siêu linh. Không biết sau nữa còn quyền năng nào cao tuyệt hơn không, hạ hồi phân giải.

II.- NGUYÊN TỬ LỰC TRẦN GIAN

Chúng ta được biết nguyên tử có 3 vi tử chánh (Phần Tam Chi) 5 vi tử phụ (Phần Ngũ Năng) 1 vi tử gốc (Phần Đầu). Ở đây lạ lùng là phần đầu lại ít được quan tâm lại cho nó là phụ thuộc theo huyền linh học, có lẽ do nó không chuyển hành mãnh liệt như các phần kia, tuy nó quan trọng trong Tiên thiên khí và Hậu thiên khí. Chính nó mới là chủ yếu trong cơ cấu vật thể của địa cầu. Vi tử gốc ngày nay các nhà Bác học mới truy ra được loại tế bào gốc lúc cấu tạo phôi thai ở sinh vật thể: Thực vật lúc đậu phôi hạt, Động vật lúc đậu phôi thai và Con Người lúc tạo phôi thai. Tại sao vi trùng và vi khuẩn cũng cấu tạo từ nguyên tử ra tế bào, không sanh đẻ mà tăng trưởng nhanh chóng? Có lẽ chỉ là đơn bào phân thân (Phân bào) ra chớ không có đậu phôi thai! Nguyên tử lực phục vụ hay phá hoại tùy trường hợp của từng vi tử của nó:

1.- ÂM VI TỬ

Theo nguồn gốc cấu tạo Vũ trụ, ở các khối Hỗn nguơn, các nguyên tử an dưỡng tự tại, mỗi nguyên tử có 3 vi tử chánh thuộc Tam chi: Âm vi tử, Dương vi tử, Trung hoà vi tử kế tiếp ngũ năng 5 vi tử phụ thuộc Thi thể và vi tử gốc thuộc Thủ cấp. Âm vi tử bao bọc nguyên tử quá sinh động cứ khuấy phá Dương vi tử nên cả hai kinh chống nhau, khiến Trung hoà vi tử phải can thiệp mới chịu êm dịu, nhưng Âm tử không ngừng nghỉ cứ khuấy động mãi cho đến lúc Trung hoà tử hết phương giàn xếp cả 2 Âm tử và Dương tử chạm trán mãnh liệt lôi quang năng trong ngũ năng ra phát lên tia sáng tí teo, từ đó cứ tăng trưởng lôi cả nhiệt năng theo lần hồi phối hợp với toàn thể nguyên tử trong khối tạo ra quang năng và nhiệt năng vĩ đại kích động thành tiếng nổ kinh hồn (Big bang) tạo ra khối lửa khổng lồ là Hư vô giới của Vũ trụ mới hình thành. Từ Hư vô giới tạo lập ra Linh quang nguyên tử thiết lập Tam giới tạo thành Thượng giới với đường kính 30 tỷ quang niên của Vũ trụ Ta Bà, sau đó lại thành lập Vi linh quang nguyên tử (Vi linh tử) với 4 loại: Khoáng vật vi linh tử, Thực vật vi linh tử, Động vật vi linh tử, Nhơn sinh vi linh tử tung ra bên ngoài Hỗn nguơn khối phôi hợp theo nguyên tắc, đầu tiên Khoáng vật vi linh tử tạo ra Định tinh, từ đó tiến hành tới tử hành tinh và sanh hành tinh, chỉ có tứ đại (Lửa, Đất, Gió, Nước). Chỉ có trên sanh hành tinh, Thực vật vi linh tử cấu tạo theo nguyên tắc ra tế bào thực vật trong nước (Trứng nước), chúng là đơn bào thực vật, tiến dần lên đa bào thực vật thuộc loại thủy thực vật, tới khi tạo được bào tử nhờ hơi nước cuốn theo vào đại lục làm mưa chúng bám vào đất nảy mầm mọc lên Thổ thực vật, tiếp theo Động vật vi linh tử phối hợp theo nguyên tắc cấu tạo tế bào động vật (Thủy Vi khuẩn, Thủy vi trùng) chúng là đơn bào động vật (Thủy và Thổ Nguyên sinh động vật), tiến dần lên đa bào thực vật tạo ra thủy tộc song hành với đa bào thổ tộc (Thủy và Thổ Thấp sinh động vật). Kiện toàn chúng tạo ra Thủy và Thổ Hoá sinh động vật. Từ đó tiến hành Thủy và Thổ Noãn sinh động vật. Sau cả mấy tỷ năm nữa, chúng tiến hành Thủy và Thổ Thai sinh động vật. Cuối cùng tới Nhơn sinh vi linh tử phối hợp theo nguyên tắc cấu tạo con người cách đây 3 tỷ năm. Theo nguyên tắc ngũ hành, âm dương nhị nguyên, ngũ năng phối hợp tài tình kỳ bí cấu tạo con người có thân hình toàn hảo nhưt trong sinh vật thể ở sanh hành tinh: Đầu tiên với 5 sắc dân sống biệt lập trên 5 châu: Giống người Da Vàng ở Đông thảng Thần Châu, Da Đen ở Nam Thiện Bộ Châu, Da Trắng ở Bắc Cư Lư Châu, Da Đỏ ở Tây Ngưu Hạ Châu và Da Xanh ở Đại Dương Châu. Nhóm Da Xanh bị nhóm Da Vàng đồng hoá và diệt chủng nên chỉ còn le lói những bộ lạc sống chui rút trong rừng rập biệt lập, họ còn man rợ sống trên cây và hang động như loài khỉ vượn hay Đười Ươi. Âm vi tử phối hợp Dương vi tử càng ngũ năng và tứ đại theo nguyên tắc hình thành vật thể. Các vi linh tử cấu tạo nên sinh vật thể loại nào làm chủ thể luôn tức là Tâm linh của sinh vật thể, mà ta gọi là linh hồn.

2.- DƯƠNG VI TỬ

Dương vi tử chủ trì Tam chi mà Tả chi là Âm tử, Hữu chi là Trung hoà tử, rất tịnh tâm nên thường bị Tả chi âm tử sinh động khuấy rối, phải giao động bắt buộc Hữu chi trung hoà tử phải can thiệp mới yên tĩnh. Nhưng “Cây muốn lặng, mà gió chẳng chịu ngừng” cho đến mức độ hết phương giải hoà xúc động tới quang năng phát ra tia sáng, kéo theo nhiệt năng trong thi thể Ngũ năng, biến động toàn thể nguyên tử, cứ thế kéo dài cho tới khi toàn khối Hỗn nguơn cùng biến động tạo ra nhiệt năng khổng lồ nổ tung ra (Bigbang) hình thành Hư vô giới của Vũ trụ. Khi đã tạo ra sinh thể trên hành tinh, vi linh quang nguyên tử trở thành thủ lĩnh ngự trị với tư cách Tâm linh điều hành bởi Tam chi: Âm tử vai trò Ý thức, Dương tử Vô thức và Trung hoà tử Tiềm thức. Mọi suy tư, ý nghĩ, hành động, thiện ác đều do Dương tử quyết định. Âm tử thu nhận cảm quan và thi hành chỉ thị, và Trung hoà tử lưu trữ mọi thành quả.

3.- TRUNG HOÀ VI TỬ

Trung hoà tử hay tiềm thức có trách nhiệm lưu trữ nghiệp quả thiện ác để làm ký ức và trở thành Toá án Lương tâm phán xét quang minh thực thi nghiệp quả tái sinh kiếp. Như vậy Trung hoà tử hệ trọng

nhứt trong nguyên tử định đoạt số phận con người hay sinh vật. Cho nên những bậc chân tu chú trọng Trung hoà tử, tức là lấy tiềm thức minh sát hành vi thiện ác để cải ác vi thiện, tức là rèn luyện thiện quả cao thâm, mới có thể đắc đạo quả chánh đặng, chánh giác.

4.- NGŨ NĂNG

Thi thể nguyên tử là ngũ năng: Quang năng, Nhiệt năng, Từ năng, Điện năng và Điện từ năng. Ngũ năng quan trọng ở các sinh động lực của nguyên tử. Ngũ năng biến giải rất nhiều phương diện: Ngũ tinh, ngũ vật, ngũ sắc, ngũ hành, ngũ phương, ngũ lĩnh, ngũ quan, ngũ chỉ, ngũ bộ, ngũ tạng, ngũ hạch, ngũ mạch trong các biện minh hành xử của sinh vật thể. Chính chúng liên hệ chặt chẽ với nhau tùy khuôn viên hành xử. Chúng ta thấy: Ngũ tinh: Định tinh, tử hành tinh, sanh hành tinh, hộ tinh, và tuệ tinh, Ngũ vật: Nhơn vật, thú vật, điều vật, ngư vật, vi sinh vật, Ngũ sắc: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, Ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, Ngũ phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Ương. Còn trong thi thể con người Ngũ lĩnh (tạo nên hoàn cung), Ngũ quan :Tai, Mắt, Mũi, Lưỡi, Da, Ngũ chỉ: Cái, trở, giữa, áp út và út, Ngũ bộ: Tuần hoàn, Hô hấp, Thần kinh, Tiêu hoá, Bài tiết, ngũ tạng: Tâm, can, tỳ, phế, thận, Ngũ hạch: Mệnh môn, Tụy tạng, Đờm, Nước giải, Nước mắt. Ngũ mạch: Tĩnh, Động, Tuỷ, Nhâm, Đốc. Ngũ năng tạo sức sống vạn vật chính yếu nhưt.

5.- VI TỬ GỐC

Nguyên thủ của nguyên tử là vi tử gốc, nhờ đó mà phân biệt các nguyên tử với nhau như vi tử sắt định vị nguyên tử sắt khác với nguyên tử đồng chớ còn Tam chi và Thi thể các nguyên tử đều có năng lực như nhau, nhưng tùy theo vi tử gốc tác dụng khác nhau, như dưỡng khí hoàn toàn không giống thán khí về thể chất, nhưng vẫn tương đồng về Tam chi và Thi thể, cho nên các hợp chất biến thể, nhưng năng lực vẫn hợp nhưt. Các nhà Bác học truy tầm ra ký hiệu nguyên tử của 124 nguyên tử gốc, trọng lượng nguyên tử và hoá trị nguyên tử, còn nhiều nguyên tử khác nữa mà chưa phát hiện ra, như nhiều chất trên đĩa bay mà địa cầu không biết.

III.- NGUYÊN TỬ LỰC THIỆN ÁC

Nguyên tử nguồn gốc cả vạn vật, nhỏ bé tí teo, thế mà phối hợp nhau tạo thành tất cả vạn vật từ vũ trụ cho tới Định tinh tạo ra Thái dương hệ, tử hành tinh, sanh hành tinh, hộ tinh, tuệ tinh, tứ đại, sinh vật thể và nhơn sinh. Nguyên tử lực luôn cung phụng cho vũ trụ và nhưt là nhơn sinh và tiến hành nhơn sinh làm chủ thể vạn vật. Thiện hành hoàn toàn vì chúng tạo ra mọi vật thể, cũng như cha mẹ sinh ra con cái tình thâm, thương yêu chăm sóc từ bé đến lớn, mỗi tình phụ tử và mẫu tử đậm đà nhưt trong tình cảm con người, chỉ đến loài thú cảm “Hùm dữ còn không ăn thịt con”. Nguyên tử lực trở thành kinh hoàng đều do con người tham sân si hận, trọng quyền lợi cá nhân, khinh rẽ mạnh sống tha nhơn, muốn sử dụng năng lực của nó để điều ngự đối phương, biến chế nó trở thành kinh hoàng diệt chủng và tất cả nhơn loại. Chúng ta đã từng biết 2 quả bom nguyên tử Tiểu tử và Đại tử nhỏ bé 600 cân và 900 cân thế mà giết chết gần 500.000 mạng ở Quảng đảo và Trường kỳ. Thế mà tham vọng còn lắm, chế tác những quả bom hàng tấn (Tone) lên tới triệu tấn (Megatone) huỷ diệt nhơn loại không còn sống 1 mạng, khi chúng hoành hành. Ngoài ra còn Hoả tiễn liên lục địa với đầu đạn nguyên tử ở cách xa hàng ngàn km cũng tiêu diệt ráo. Rồi còn nhiều loại hoả tiễn địa địa, địa không, không không và không địa coi mạng người như cỏ rác. Lại còn đồ lỗi nguyên tử lực hung thần ác sát, tàn bạo huỷ diệt con người hết sức oan uổng. Quả bom nguyên tử nằm trong kho giống như khúc gỗ, nếu gỗ biến chế vật dụng hữu ích, thời nguyên tử lực phụng sự hoà bình trợ lực sinh thái cho nhơn loại quý hoá vô cùng. Các chánh khách siêu cường luôn tìm thế bá đạo, hạ thủ đối địch, không bao giờ chịu sự vương đạo, nâng đỡ nhau cùng sống hoà nhã, để cùng chung hưởng thái bình thịnh trị. Họ chưa chịu hiểu đời sống con người ngắn ngủi trên dưới 100 tuổi, có nhằm nhò gì thời gian tính và không gian tính của vũ trụ. Trung quốc muốn lên hàng đối tác trọng đại như Nga Mỹ, trong lúc mới vươn lên, cũng như con nít muốn bằng người lớn, quậy phá lung tung hết chuyện lừa bịp ở Biển Đông, tới chuyện tràn lan công kỹ nghệ sang Phi châu, bắt tay với Nam Mỹ toan làm thế chân vạc, hầu củng cố địa vị, nhưng Mỹ đã sở ngọt tiếp đón Tập cận Đĩnh ở một vị trí trong sa mạc Miền Nam California, bề mặt lắm, nên “Giận cá chém thớt” bắt Trương tấn Sang qua châu, chỉ thị quyền lực thi hành bán nước. Mỹ biết tông tong ý đồ Trung quốc, nên kéo Trương tấn Sang qua Mỹ vỗ về. Nhưng gian manh xảo trá kém mưu trí về nước đưa ra 10 điều bắt buộc cán bộ nằm vùng ở hải ngoại thực thi nghịch lại ý chí của Mỹ, để sẽ trở thành vật tế thần dâng đất nước cho Trung quốc. Chờ xem!

Sacramento, ngày 17 tháng 10 năm 2013

SAGIANG